

## น้องชาย'ไข่มุก'

# ชี้จนท.นึ่งเฉยปราบปรามขบวนการมอดไม้

นายเอียด เล็งเอียด น้องชายไข่มุกในฐานะประธานกองทุนรักษาป่าเขามรรทัด จังหวัดพัทลุง กล่าวภายหลังจากรำชาวบ้านบุกเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ป่าบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง พบต้นไม้ขนาดใหญ่อุดถูกตัดแปรรูปเป็นจำนวนมากว่า หลังจากเดินทางออกจากป่าและมีข่าวทางสื่อมวลชน มีพลเมืองดีและผู้มีจิตอาสาป้องกันรักษาป่าหลายร้อยคน ได้โทรศัพท์มาให้กำลังใจ แต่ก็ยังมีเจ้าหน้าที่บางคนได้โทรศัพท์มาขู่ แจ้งว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะต้องทำงานอย่างจริงจัง และจับกุมดำเนินคดีกับชาวบ้านทุกคนที่อยู่ในเขตป่าสงวน เพื่อทำให้ชาวบ้านโกรธแค้นคนในฐานะที่เป็นต้นเหตุในการตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ และทำให้เจ้าหน้าที่บางคนต้องเสียชีวิตไปด้วย การแปรรูปไม้ก็ต้องหยุดไปบ้าง และข้างที่รับจ้างชักลากไม้ก็ต้องนำออกจากป่าเช่นกัน ส่วนตัวการใหญ่ที่จ้างชาวบ้านตัดไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่ เขาย่า ก็รู้ดีว่าเป็นใคร แต่ไม่ต้องการแจ้งความดำเนินคดีใด ๆ ปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ไปจัดการกันเอง แต่ในฐานะประธานชมรมและผู้มีจิตอาสาป้องกันรักษาป่าใน 4 จังหวัด ก็จะนำชาวบ้านเข้าสำรวจพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสให้ทราบว่ามีกรลักลอบตัดไม้ในหลาย ๆ จุด

นายเอียด ยังกล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ตนและไข่มุกได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาอธิบดีอธิบดีมอบหมายให้ป้องกันรักษาป่าในหลายจังหวัด ก็ได้ทำงานอย่างเต็มที่และสามารถสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ทำไม้ได้หลายกลุ่ม ขอร้องให้เลิกตัดไม้ทำลายป่า ส่วนที่เป็นชาวบ้านก็เข้าใจกันดีและให้ความร่วมมือมากโดยตลอด จะมีก็เป็นข้าราชการที่พยายามขู่ยงให้ชาวบ้านต่อต้านการทำงานของชมรมฯ แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ใครตัดไม้ทำลายป่า เมื่อได้อาสาเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำงานให้ดีที่สุด ใครเป็นตัวการใหญ่ประชาชนก็รู้ที่อยู่แล้ว

ส่วนการป้องกันแก้ไขปัญหากลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในจังหวัดพัทลุงในระยะเร่งด่วนนั้น ต้องพูดกันตรงไปตรงมาว่า ต้องแก้ที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยงานเดียวเท่านั้น เพราะเท่าที่ทราบมีเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเป็นต้นเหตุ การล่าเหย่งไม้ออกจากป่าเกือบทุกเส้นทาง ก็ต้องผ่านหน่วยพิทักษ์ป่าทุกครั้ง ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจใครจะกล้าบรรทุกไม้เถื่อนผ่านจุดตรวจของป่าไม้ แต่อย่างไรก็ตามต่อจากนี้ไปจะเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้อาทิตย์ละ 1 ครั้ง และจะทำความรู้กับการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรู้คุณค่าของป่าไม้และอาสาเข้ามาร่วมกันป้องกันรักษาป่าในจังหวัดพัทลุงด้วย.